



สรุปผลการดำเนินงานดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เดือนตุลาคม - มีนาคม ๒๕๕๙
ของ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

เรื่อง งานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในจังหวัด ดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งประชาชนในชุมชน เป็นผู้มีความสุขและสุขนิสัยที่ดี เกิดการดูแลสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวม และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ๑๐ องค์ประกอบ และปัจจุบันได้พัฒนาเกณฑ์สู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ซึ่งมีโรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน ๗ แห่ง และในปี ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านทุ่งสำย อำเภอท่าตะเกียบ ได้ครบวาระการรับรองทุก ๓ ปี โดยได้รับการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จากทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของศูนย์อนามัยที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับ	“โรงเรียนบ้านทุ่งสำย” ได้ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต่อเนื่อง สมัยที่ ๒ (หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๒๓.๐๔/๒๙๓๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙)





สรุปผลการดำเนินงานดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เดือนตุลาคม - มีนาคม ๒๕๕๙
ของ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

เรื่อง โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

<p>สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ</p>	<p>ในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๑ แห่ง จาก ๕ อำเภอ ได้รับการคัดเลือกจากโครงการเด็กไทยแก้มใส...ถวายเจ้าฟ้าฯ นักโภชนาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมพัฒนาเป็นโรงเรียนนาร่องการน้อมนำแนวพระราชดำริ และแนวทางการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนด้วยการจัดระบบอาหารและโภชนาการให้ดีขึ้น โดยได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกในปีที่ ๑ โรงเรียนละ ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนา : เจริญตามรอยพระยุคลบาท ทั้ง ๘ องค์ประกอบ อย่างต่อเนื่อง และในปี ๒๕๕๙ พัฒนาโรงเรียนสู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้าฯ นักโภชนาการ</p>
<p>เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับ</p>	<p>๑. โรงเรียนวัดบางเกลือ อำเภอบางปะกง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส จากอธิบดีกรมอนามัย และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดนิทรรศการตามรอยพระยุคลบาทพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยืน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มทักษะสร้างพลังบวกประสานความร่วมมือพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี</p> <p>๒. โรงเรียนวัดไผ่ดำ (กัลยาพิริยะประชาสรรค์) อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้าฯ นักโภชนาการ (รุ่นที่ ๑)</p>